



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

เรื่อง ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรพาราเคพซีล (Para Cape Seal) เชื่อมระหว่างหมู่ที่ ๑ ต.ศรีเมืองชุม - หมู่ที่ ๓ ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย จ.เชียงราย ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรพาราเคพซีล (Para Cape Seal) เชื่อมระหว่างหมู่ที่ ๑ ต.ศรีเมืองชุม - หมู่ที่ ๓ ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย จ.เชียงราย ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๗๙๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๗๔๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่ อบจ.เชียงรายกำหนด ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) วงเงินงบประมาณ ๒,๒๐๐,๐๐๐.- บาท (-/สองล้านสองแสนบาทถ้วน/-) ราคากลางของงานก่อสร้างทั้งสิ้น ๒,๒๐๐,๐๐๐.- บาท (-/สองล้านสองแสนบาทถ้วน/-)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

๑. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

๒. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

๓. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์เสนอการรายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็น ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๘

๔. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่า นั้น

๕. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และเป็นสัญญาเดียวกัน (ก่อสร้างถนนพาราเคพซีล (Para Cape Seal) / งานก่อสร้างถนนพาราสลอรี่ซีล (Para Slurry Seal)) ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๘๘๐,๐๐๐.- บาท (-/แปดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน/-) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด เชื่อถือ

๖. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ ดังนี้



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  
เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อดำเนินการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างหมู่ที่ ๘ ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง - หมู่ที่ ๙ ต.ปงน้อย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๘๒๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๙๒๐ ตารางเมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน และรายการที่ อบจ.เชียงรายกำหนด ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) วงเงินงบประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (-/สามล้านบาทถ้วน/-) กำหนดราคากลางเป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๐๓๓,๐๐๐.- บาท (-/สามล้านสามหมื่นสามพันบาทถ้วน/-) นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้จัดการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ สำนักงานบริการลูกค้า กสท เชียงราย บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

ประกาศ ณ วันที่ ๕ ๖ ก.ค. ๒๕๖๐

(นายบรรเจิด ภูสมศรี)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย